

Những bí quyết thực tâm của gia đình Việt

Tác Giả: Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Thứ Sáu, 06 Tháng 1 Năm 2012 07:07

Hơn sáu mươi năm Xã Hội Chủ Nghĩa phía Bắc, và hơn ba mươi sáu năm ở phía Nam, kết quả là chúng ta đang kiến tạo xã hội tan rã, suy thoái đến tận tận cùng.



Năm 2011 đã chứng kiến bi kịch bạo lực trẻ em, bí quyết thực tâm. Trong đó đáng nói nhất là những vụ trẻ em xúi xẻo ra trong nhà bố gia đình như hai anh em ruột giết nhau chỉ vì thù vặt, mẹ ép con gái ngủ với bố để ông đỡ chi tiêu, cha ruột nhũn nhủn dè dặt trước mặt con gái, bố bắt hai con ăn phân, chứng đánh và quay video rồi tung lên mạng, chứng làm đám ma cho vợ đang sống... Quen Anh-La Hoàn thực hiện (VietnamNet 31.12.2011)

Chỉ cần nhìn năm đến những dòng tin này, tâm hồn chúng ta không thể không nhức nhối. Ngoài những bí quyết thực tâm trong gia đình Việt còn những bí quyết thực tâm khác ngoài xã hội Việt thì sao? Có ai nào đã từng nghĩ về những kế hoạch bao nhiêu và bao nhiêu hành động các bên dành cho nhau? Bao nhiêu vụ cướp sát hại vì những vụ bắt dâm trong cuộc sống? Bao nhiêu vụ án mạng xúi xẻo ra chỉ vì những món đồ nhỏ bé, có khi chỉ là giết để cướp cái túi xách, không có gì ngoài vài cuốn sách? Bao nhiêu vụ tai nạn ra không đáng có? Bao nhiêu vụ tống tiền ngay trước mắt bác sĩ trong bệnh viện? Bao nhiêu vụ lên đến Công An "làm việc" rồi vĩnh viễn không thấy trở về? Bao nhiêu bào thai như bé không được làm người?...

Đành rằng xã hội có nhiều biến chuyển đáng mừng, nhưng không thể chấp nhận sự đổi thay tích cực đó mà có thể khập khiễng quá nhiều điểu bất thường, không thể bỏ ngỏ lòng vì những tình trạng đó mà tự ru ngủ mình, vô cảm với những nỗi đau đang gây nhức nhối trong xã hội, những chìm đắm của dân tộc.

Cũng chứng nên nghĩ trách móc, đừng lo quanh quẩn rồi chứng đi đến đâu. Chúng ta đang sống và chúng ta đang cần một môi trường sống tốt lành từng giây từng phút, trong môi trường này khi dĩ chúng ta được làm người tốt, làm người và vì tất cả đáng và tuyệt vời của Thiên Chúa ban cho.

Hơn sáu mươi năm Xã Hội Chủ Nghĩa phía Bắc, và hơn ba mươi sáu năm ở phía Nam, kết quả là chúng ta đang kiến tạo xã hội tan rã, suy thoái đến tận tận cùng. Kính nghĩ m

Những bí quyết sống tâm của gia đình Việt

Tác Giả: Lm. Vĩnh Sang, DCCT

Thứ Sáu, 06 Tháng 1 Năm 2012 07:07

các nước Đông Âu đã không đem những u quở của một triết thuyết sai lầm đem quét ngang qua đất nước của họ.

Các nước phương Tây khác theo chủ nghĩa Tä Bän cũng không xây dựng được một xã hội khởi đầu tôn trọng quyền làm người một cách thiết thực theo thánh ý Chúa, xét bề mặt thì xem ra là tôn trọng, nhưng quá nhiều dân tộc đã bị nhốt chìm trong chiến tranh, máu đổ, đổ nát nước tan hoang, bao nhiêu con người đổ nát gan vì không hiểu tại sao tại hạ lại đổ xuống gia đình họ, chỉ vì họ sinh ra trong một dân tộc có những vĩ trí chiến lược, có những mở khoàng sản họ có một dân số hợp dẫn vào tầm ngắm của các tập đoàn tư bản không lồ ! Việt Nam đã không thoát khỏi sự phẫn nộ t ngã òy !

Tôi có một người bạn cũ, cách đây mấy năm, hai vợ chồng họ gặp một bè đä tä giä đi đem họ về một nước khác, chúng tôi hỏi ai người cho cuộc ra đi này vì thế họ đã lên tuäi, không dä gì hỏi họ gặp cuộc sống nơi xứ sở mới. Ngày gặp mặt, anh cầm cây đàn ghita lên hát say sä bài “Lâu đài tình ái”, vài tháng sau nghe tin anh qua đời, một cái chết lãng xät, bị lừa dối do một bạn thanh thiếu niên xä nhau theo kiểu băng đảng Mafia. “Lâu đài” anh đem xây dựng nên xứ người và tan tành !

Là người tin vào Chúa, chúng ta được mọi người họang và Quê Träi bằng những bước đi rät cẩn trọng trên gian, là người tin vào Chúa, chúng ta ý thức trên gian này chỉ có thể cứu và phải được cứu bằng ân huä của Chúa chỉ không phải bằng gì pháp con người, chỉ có Lời của Chúa, chỉ có sự cam nhä quyän năng của Chúa. Chúng ta có triết thuyết nào, chúng ta có hệ thống chính trị nào là lý tưởng, là tuyệt đối, là đáng ca tụng. Sự là luận quần và bất lực khi tuyên dương và tin cậy vào những triết thuyết trên gian òy.

Là người mang lấy Lời của Chúa, chân lý và sự thật, chúng ta không thể tự ru mình và người khác bằng những lời mäng mä, phải dùng Lời của Chúa soi vào từng góc ngách của u tối trên gian, để giữa đêm đen của bao nhiêu bí quyết, Lời Chúa bằng sáng thức chỉ không chỉ được đầy đủ bằng những lý lẽ hoa mä giä täo.

Đó là chúng nhân, đó là “Tä Do của con cái Chúa”, giá trị Tä Do òt có của bạn chết con người do Chúa ban tặng. Lâu nay trong các hệ thống dân Mäc Vä, người ta thế yäu tä Tä Do tuyät väi này đã bị bỏ quên đâu một räi. Đáng buồn thay !

